



ที่ ศธ ๐๗๐๘๔/๑๗๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ถนนสกลเชียงคาน อ.เมืองเลย

จ.เลย ๔๒๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ห้องสมุดประชาชน (PLMIS) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน (Public Library Management Information System : PLMIS) ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร ทรัพยากร เครื่องคอมพิวเตอร์ การให้บริการ งบประมาณ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่วิศวกร ในระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน (PLMIS) ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้การอบรมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการ มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทุกคน จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติชัย บุขราคม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย



ลงทะเบียนเข้าอบรม



ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด



QR Code เข้าอบรม



กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๕๗ โทรสาร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๗

“เรียนดี มีความสุข”